

Số:205/ KH –THCS&THPTKH

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 10 năm 2020

KẾ HOẠCH
Về việc tuyển chọn, bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi
Năm học 2020 – 2021

Căn cứ hướng dẫn số 1857 /HD-SGDĐT- GDTrH ngày 31/8/2020 về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT.

Căn cứ hướng dẫn số 2050 /HD-SGDĐT ngày 22/9/2020 về việc thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2020-2021

Căn cứ kế hoạch Số 188 /KH-THCS&THPTKH, ngày10/10/2020, của Hiệu trưởng trường THCS&THPT Khánh Hòa năm học 2020-2021

Bộ phận chuyên môn nhà trường tiến hành xây dựng kế hoạch tuyển chọn và bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi năm học 2020-2021 các môn văn hóa như sau:

I. Mục đích

Nhằm tuyển chọn, bồi dưỡng cho những học sinh có năng khiếu về các môn văn hóa để tham dự các cuộc thi học sinh giỏi các cấp do Phòng GDĐT và Sở GDĐT Sóc Trăng tổ chức.

II. Đối tượng, điều kiện được tham gia tuyển chọn

Là học sinh đang học ở các khối lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11 trường THCS&THPT Khánh Hòa; xếp loại hạnh kiểm khá trở lên và có học lực khá hoặc giỏi theo kết quả cuối năm học 2019- 2020.

III. Hình thức tuyển chọn

Nhà trường sẽ tổ chức tuyển chọn học sinh đủ điều kiện, có năng khiếu các môn văn hóa như: Toán, Vật lí, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Hóa học, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD. Mỗi học sinh chỉ được chọn môn thi nhất định; Học sinh đăng ký trực tiếp cho giáo viên bộ môn.

IV. Tổ chức, thời gian bồi dưỡng

Sau khi có danh sách học sinh được tuyển chọn, lãnh đạo nhà trường sẽ tiến hành ra quyết định phân công giáo viên có kinh nghiệm ở các bộ môn thực hiện công tác bồi dưỡng, ôn luyện.

Số tiết ôn tập mỗi môn 02 tiết/tuần (tổng 30 tiết).

Thời gian bồi dưỡng được thực hiện sau khi có danh sách học sinh đã được tuyển chọn đến trước khi diễn ra kì thi HSG cấp thị xã và cấp tỉnh

V. Chương trình và nội dung bồi dưỡng

Theo chương trình hiện hành; Nội dung trong phạm vi chương trình giáo dục phổ thông do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành chủ yếu lớp tập trung chương trình lớp 8, 9 (cấp THCS) 10, 11(cấp THPT)

VI. Kinh phí

Nhà trường sẽ chi bồi dưỡng giáo viên theo quy định hiện hành của Sở GDĐT Sóc Trăng.

VII. Tổ chức thực hiện

1. Đối với bộ phận chuyên môn:

Xây dựng kế hoạch; tham mưu cho Hiệu trưởng ra quyết định phân công giáo viên ôn luyện cho học sinh; triển khai kế hoạch đến các tổ chuyên môn; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc ôn luyện của của giáo viên và việc học của đội tuyển;

2. Đối với tổ trưởng chuyên môn:

Tổ trưởng chuyên môn căn cứ vào kế hoạch của bộ phận chuyên môn, tiến hành xây dựng kế hoạch, tham mưu với lãnh đạo nhà trường lựa chọn phân công giáo viên vững về năng lực chuyên môn, có kinh nghiệm phụ trách ôn luyện cho học sinh; thường xuyên nhắc nhở việc ôn luyện của tổ viên, hỗ trợ tài liệu, giải quyết các khó khăn trong quá trình ôn luyện; phân công tổ viên ra đề thi tuyển chọn học sinh giỏi.

Nộp danh sách học sinh và danh sách giáo viên tham gia ôn luyện cho bộ phận chuyên môn trước ngày 27/09/2020.

3. Đối với giáo viên bộ môn:

Giáo viên bộ môn căn cứ vào kế hoạch của nhà trường, tổ chuyên môn và quyết định thực hiện; tuyển chọn, xây dựng kế hoạch ôn luyện cho học sinh, đảm bảo tối thiểu số giờ dạy theo quy định; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tiếp cận kiến thức mới, phương pháp ôn luyện mới, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh tiếp thu được kiến thức, tránh gây áp lực cho học sinh trong quá trình ôn luyện.

Trên đây là kế hoạch tuyển chọn, bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi năm học 2020-2021. Đề nghị các tổ chuyên môn và giáo viên bộ môn được phân công xây dựng kế hoạch, thời gian bồi dưỡng đúng theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì khó khăn, vướng mắc, đề nghị các tổ chuyên môn phản ánh về lãnh đạo nhà trường để kịp thời giải quyết

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng;
- TTCM, GVBM (thực hiện);
- Lưu: VT.

**KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**



Huyền Văn Thư